

Anh Bửu Đôn (Abidjan)

Quý Anh trong A.H.C.C.,

Nơi Phi Châu xa xôi này, mỗi lần được lá thư A.H.C.C. là mỗi lần vui. Nhưng bị cái bệnh nan y lã ham đọc mà nhắc viết, hơn nửa cũng chẳng có gì hấp dẫn để nói, nên cũng vắng thủ với các anh, mong các anh thứ lỗi.

Thầy các anh em phần lớn đã có công việc tốt, còn lại thì ráp ranh lấy bằng, tôi cũng mừng thay. Riêng tôi thì trong tháng 10/75 có hãng Louis Berger International gọi đi làm consultant ở Phi Châu. Thường nghề này công tác trên 6 tháng mới có quyền đem gia đình theo, do đó 4 tháng đầu ở Mali, tôi đi một mình, đến lúc qua Haute Volta làm Chef de Mission (1 năm), gia đình mới qua sau. Ở Phi Châu, lòng tương đối khá, làm việc lại tã tã, và phương tiện như ở Việt Nam, chỉ có bất tiện là mỗi lần xong công tác lại đi chuyên. Vì vậy trong đám consultant, có người thích đi mãi để dành dụm, hoặc vì quen sống thoải mái, nhưng cũng có người chỉ thích làm một thời gian đủ vốn thì về bản xứ mưu toan chuyện khác.

Ở Phi Châu, các chính phủ bản xứ cũng có tuyển dụng thẳng người ngoại quốc, gọi là contrat local, thường thì lương kém hơn (dĩ nhiên cũng có ngoại lệ). Do đó, qua Phi Châu thường nên ký với một hãng Mỹ thì hơn. Ký với một hãng tư Phi Châu là một điều nguy hiểm, vì gặp hạng lưu manh, nó không trả lương thì chẳng cách gì đòi, lại còn có thể mất tiền túi để mua vé máy bay đi về. Ngoài ra, các nước Phi Châu cũng có nòi hiền nổi dữ, như được gọi đi Guinea hay Uganda thì nên kiếm cách nhà nhận tử chôi.

Đề chấm dứt, tôi xin gửi theo đây một chi phiếu \$100, xin các anh gửi đến AHCC 50 gọi là tiền đóng góp, và 50 đến tay anh Thịnh.

AHCC: Kien cam on Anh Bửu Đôn. Ban Thư tách lá thư AHCC đã nhận được \$50 do Anh Thi' chuyển. Còn \$50.00 Anh Thi' phụ tách gửi đến Anh Thịnh /,

TIN VUI

- Anh Chị Phạm Hữu Vinh đã làm lễ vu quy cho thứ nữ là Phạm thi Kim Mai sánh duyên cùng cậu Nguyễn Trung Nghĩa ngày 10-3-78 tại Berlin (Tây Đức).

A.H.C.C. thân gửi lời mừng Anh Chi Vinh và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.

- A.H.C.C. rất vui mừng nhận được những tin sau đây:

**Anh Trưởng.Như.Nguyên đã đậu PE.

**Anh Hoàng.Ngoc.Ấn đã đậu EIT.